



TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN TRÂU QUỲ



## *Những trang vàng truyền thống*

*Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam*

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), hơn 1700 học sinh và tập thể giáo viên, nhân viên trường THCS Thị trấn Trâu Quỳnh đã tham gia buổi tuyên truyền kỷ niệm trong tiết Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đầu tuần ngày 16/12/2024. Buổi tuyên truyền còn có sự tham gia của Hội cựu chiến binh Thị trấn Trâu Quỳnh, huyện Gia Lâm, Hà Nội.



Sau lễ chào cờ trang nghiêm là những lời tâm sự, những câu chuyện của các bác cựu chiến binh về ngày QĐND Việt Nam, những bài học lịch sử về sự ra đời của QĐND Việt Nam với những chiến công hào hùng của cha anh “Về vang năm châu, chấn động địa cầu” và những

hi sinh của biết bao xương máu của cha ông – những người lính cụ Hồ để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc.



Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Tên gọi “Quân

đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Chúng ta không quên rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ riêng lực lượng quân đội. Ngày 22/12 là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta về lòng yêu nước, sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là niềm tự hào của dân tộc, là biểu tượng của sức mạnh và lòng kiên cường, một lực lượng không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình và tự do cho Việt Nam.





Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2024, chúng ta không chỉ tự hào về truyền thống vẻ vang mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị cao quý ấy. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương, biển đảo, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các em học sinh thân yêu, hãy cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần làm rạng danh truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển.

**Tác giả: Lưu Ly**  
**THCS Thị trấn Trâu Quỳ**